

สเปนสิ้นสุดการใช้ State of Alarm เข้าสู่ New Normality

การบังคับใช้ State of Alarm ตาม Royal Decree 463/2020 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นเวลากว่า 3 เดือน สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 และเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ “New Normality”

● มาตรการในช่วง New Normality

รัฐบาลระดับแคว้นมีอำนาจในการกำหนดข้อบังคับในช่วง New Normality เพื่อดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเข้มงวด ภายใต้กรอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการป้องกัน ควบคุม และประสานงานสาธารณสุขในวิกฤติ COVID-19 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยมาตรการหลัก มุ่งเน้น

- การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย (โดยเฉพาะในรถโดยสารสาธารณะ หรือในบริเวณที่ไม่สามารถเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรได้)

- การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในร้านอาหาร ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ยิม แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการด้านในอาคาร ร้อยละ 60 และร้อยละ 75 ในระยะที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่วนกลางแจ้ง ร้อยละ 80 ในระยะที่ 1 และร้อยละ 100 ในระยะที่ 2 ทั้งนี้ มาตรการขึ้นอยู่กับแต่ละแคว้น

- รัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงาน และบริษัท ในการใช้แนวทางการปฏิบัติงานทางไกล (remote working) เป็นสำคัญ หรือสลับเวลาเข้าทำงาน เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน และบรรเทาผลกระทบ

ทั้งนี้ พรก. ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้จนถึงเมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ หรือเมื่อมียารักษา

● การเดินทาง

เปิดการเดินทางเข้ามายังสเปนในทุกเส้นทาง (บก เรือ อากาศ) โดยไม่ต้องกักตัว จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ยกเว้นโปรตุเกส ซึ่งมีกำหนดเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกับประเทศนอกสหภาพยุโรป (บางประเทศ โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศนั้นๆ หรือการใช้มาตรการต่างตอบแทน) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลรายประเทศ จากเว็บไซต์ reopen.europa.eu ปัจจุบันสายการบินของสเปนที่เปิดทำการบินแล้ว คือ Iberia และ Vueling

ที่มา : La Moncloa และ El Pais

ความเห็น สศค.

แม้ว่าความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ Covid-19 จะเริ่มคลี่คลาย ซึ่งทำให้สเปนได้เข้าสู่ New Normality หากแต่ยังคงมีความเสี่ยงในการกลับมาแพร่ระบาดครั้งใหม่ โดยเฉพาะจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ นอกจากนี้ พบการติดเชื้อในแคว้น Aragón ในกลุ่มคนงานเก็บผลไม้ กว่า 50 ราย ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวต้องกลับไปใช้ข้อบังคับส่วนใหญ่ของมาตรการล็อคดาวน์ระยะที่ 2 (ร้านค้าเปิดพื้นที่ให้บริการร้อยละ 40 สถานที่ทำพิธีทางศาสนา ร้อยละ 50 ปิดไนท์คลับ และสนามเด็กเล่น) รวมถึงการขอความร่วมมือในการจำกัดการสัญจร

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ